



Khoa tổ chức 06 phiên họp thường kỳ để giám định 122 đối tượng. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Giám định y khoa 6 tháng đầu năm 2023; tập huấn quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ về Giám định y khoa năm 2023 tại Đà Nẵng. Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khoả đào tạo "Chuyên môn nghiệp vụ giám định y khoa dành cho giám định viên" thuộc Hội đồng giám định y khoa tỉnh Kon Tum. Làm việc với Đoàn công tác của Viện Giám định Y khoa về chỉ đạo tuyến năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.

Kết quả, trong các năm vừa qua và năm 2023, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác tiếp nhận, thực hiện tố tụng trình khám giám định sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; không có đơn thư khiếu nại, tố

cáo về công tác khám giám định sức khỏe nói riêng và các công tác khác nói chung.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Đơn vị tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn, duy trì việc bố trí nhân lực ở từng vị trí công tác một cách hợp lý, phù hợp tình độ chuyên môn và năng lực, sở trường công tác của từng viên chức. Tiếp tục duy trì báo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác tài chính y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thủ tục khám sức khỏe, khám giám định. Tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai thêm hình thức thu phí bằng quyết mã QR.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KON TUM:

Địa chỉ tin cậy cho **người bệnh**
TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Bệnh viện Tâm thần Kon Tum đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2023, tại số 138 đường Bắc Kỳ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tuy thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng Bệnh viện đã khẳng định là địa chỉ tin cậy của người bệnh tại địa phương.

BSCKL Đinh Văn Khuê
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum



Bệnh viện Tâm thần Kon Tum đã được tình quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mở rộng trên diện tích 4.915m² với quy mô 50 giường bệnh giai đoạn 2023-2025.

Trong suy nghĩ của nhiều người, bệnh viện tâm thần là nơi được bao quanh bởi những bức tường cao, khung sắt, với những tiếng la hét, khóc cười lẫn lộn của bệnh nhân, song khi vừa đặt chân đến với Bệnh viện Tâm thần Kon Tum, mọi người đều cảm nhận được một không gian thoáng đãng, khung trang, yên tĩnh, sạch sẽ - một nơi để những bệnh nhân tâm thần có thể tìm thấy sự thoải mái và yên tâm điều trị. Đây cũng là động lực động viên những người thầy thuốc cũng như nhân viên y tế của Bệnh viện gắn bó với công việc thầm lặng nhưng mang nhiều ý nghĩa, nghề chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Với nguyên nhân từ áp lực xã hội số bệnh nhân tâm thần trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên trong 5 tháng năm 2023, Bệnh viện Tâm thần Kon Tum đã tổ chức khám cho 744 lượt người bệnh; trong đó có 71 lượt nội trú; 673 lượt ngoại trú. Hiện nay, Bệnh viện đang điều trị nội trú tại bệnh viện cho khoảng hơn 10 bệnh nhân tâm thần phần liệt và động kinh. Tại cộng đồng, đơn vị đang quản lý hơn 1.000 bệnh nhân, số bệnh nhân ổn định đạt trên 87%.

Cũng là chăm sóc và điều trị bệnh nhân nhưng đòi hỏi các y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Tâm thần có một trái tim thương yêu và cảm thông, giúp đỡ người bệnh như chính người thân của mình bởi bệnh nhân đều là

những người có vấn đề về thần kinh hầu như không kiểm soát được hành động của mình.

Vì vậy, ngoài điều trị thuốc, các bác sĩ cũng áp dụng, kết hợp các liệu pháp trị liệu giúp người bệnh rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp, thích ứng với xã hội như tập thể dục, trồng rau, xem chương trình truyền hình bổ ích... Cùng với đó, tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ - thể thao như bóng chuyền... Qua đó, tạo môi trường sống, sinh hoạt lành mạnh, gần gũi giúp người bệnh hòa đồng và không cảm thấy lạc lõng, áp lực khi điều trị tại đây.

Bệnh nhân A.N (50 tuổi, địa chỉ xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum) chưa hề khi chưa có Bệnh viện Tâm thần của tỉnh, từ đã điều trị tại bệnh viện tâm thần các tỉnh khác như Gia Lai, Quy Nhơn: Đến nay có Bệnh viện Tâm thần tại Kon Tum thì rất mừng và đã điều trị tại đây từ khi bệnh viện đi vào hoạt động. Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của tôi. Từ việc thăm khám, điều trị đến ăn, ở, sinh hoạt đều được các y bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, tận tình.

(Kể tiếp trang 23)